
รายงานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ครั้งที ่4/2567 

เมื่อวันศุกร์ที่  26  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖7  
ณ  ห้องประชุมพิชัยสงคราม  ชั้น 4   อาคาร ICIT  

------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
  ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สภุาวิณี สัตยาภรณ์          ประธานกรรมการ             
  2.  ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3.  ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์          เพชร์โรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
  4.  รองศาสตราจารย์ ดร.สชุาติ แย้มเม่น           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  6.  รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  7.  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต        ฉัตรวิโรจน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 
  8.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
  9.  รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก         ธีระภูธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10. นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมส าราญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ    อินจันทร์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์     สุขบ ารุง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตรงกมล      สนามเขต กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
 14. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ ์                                    คล้ายชม กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์      หนูเมือง             กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
 16. อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร  สมนิยาม  กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
 17. อาจารย์นิลุบล ศรีเทพ              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
 18. อาจารย์ ดร.ศศิธร  ชิดนายี กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   

ผู้ไม่มาประชุม 
  1. ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า กรรมการและเลขานุการ  ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.กุลิศรา  จิตรชญาวณิช ผู้น าเสนอหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
2. ผศ.ดร.พิมพ์ผกา ธรรมสิทธิ์ ผู้น าเสนอหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
3. อาจารย์ ดร.วลิดา อุ่นเรือน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.ม.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
4. ผศ.ดร.ชัชภูม ิ สีชมภ ู อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค.ม.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
5. ผศ.ดร.วรพรรณ   รัตนทรงธรรม   ผู้ช่วยเลขานุการ ก.พ.ว. ผู้น าเสนอวาระลับ 
6. นายเกรียงไกร หาญสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
7. นายนิติธร อุ่นค าปา นายทะเบียน กองบริการการศึกษา  
8. นางพนารัตน์ หาญสมบัติ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา 

 
 

คณะกรรมการสภาวิชาการรบัรองรายงานการประชุม ในการประชุมครั้งที ่ 5/2567 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 แล้ว  
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9.   นางสาวสิน ี กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา           ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวภมรมาศ เรือนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                    ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาวนลิน ี เมืองจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นายทศพร ดีเทศน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
15. นายทัศนัย อ้ายพุก นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
16. นายอ านาจ ฟักงาม ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  

 

เริ่มประชุม   เวลา  09.30 น. 

 เนื่องจาก  ผศ.ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ  
ติดราชการ  จึงได้มอบหมายให้ นางสาวสินี  กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา  ผู้ช่วยเลขานุการ  ท า
หน้าที่  เลขานุการสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งนี้แทน  เมื่อส ารวจผู้มาประชุม มีคณะกรรมการสภาวิชาการ
ที่เข้าประชุมอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน  จ านวน 13 ท่าน  ดังนี้ 
 

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์          ประธานกรรมการ             
2.  ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร ์         เพชร์โรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต        ฉัตรวิโรจน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                 
5.  นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมส าราญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ    อินจันทร์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิุทธิ์     สุขบ ารุง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
8.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ตรงกมล สนามเขต กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า     
9.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ คล้ายชม กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์      หนูเมือง             กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
11. อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร  สมนิยาม  กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
12. อาจารย์ ดร.ศศิธร  ชิดนายี กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   
13. อาจารย์นิลุบล ศรีเทพ              กรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ า   

                และมีคณะกรรมการสภาวิชาการท่ีเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)  
จ านวน 5 ท่าน  ซึ่งได้ขอให้แสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนเริ่มการประชุม เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชก าหนด ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 
ดังนี้    

1.  ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ          แย้มเม่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก         ธีระภูธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ       
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                  เมื่อพิจารณาว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์  
 อฺธิการบดี  ประธานกรรมการ  กล่าวเปิดการประชุม และด าเนินการประชุมโดยใช้ระบบ E-meeting  ตาม
วาระต่าง ๆ  ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

          วาระท่ี ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี    - 

          วาระท่ี ๑.2   เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 

                   1.2.1  สรุปผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ  

   จากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2567  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม   
2567  ฝ่ายเลขานุการได้ติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  สรุปผลดังนี้  
 

วาระ 
ที่ 

เรื่อง มติที่ประชุม ผลการด าเนินการ 

4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบตาม
เกณฑ์ของหลักสตูร 
 

   เห็นชอบ  ผลการศึกษาของผูศ้ึกษา
ครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรระดับ
ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2566 รวม 1 คน จากนั้น
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติปริญญาบัตรตาม ล าดบัตอ่ไป 
  

น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที่ 
4/2567 

4.2 การพิจารณาการปรับแก้ไข
ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ.
2567 
 

  เห็นชอบ การพิจารณาการปรบัแก้
ไขค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป ฉบบัปี พ.ศ.2567  

น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการประชุมคร้ังที่ 
5/2567 

4.4 การพิจารณาการน าเสนอกรอบ
แนวคิด (Concept Paper) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน-
ศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2568) 

  เห็นชอบ การน าเสนอกรอบแนวคิด 
(Concept Paper) หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวชิารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ.2568) โดยให้ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และ
ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ
จัดท ารูปเล่มรายละเอียด
หลักสูตรฉบับสมบูรณ ์

 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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                    1.2.2  รายช่ือกรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ าสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์   
                                ตามที่คณะกรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ าสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้วนั้น  
                                เพ่ือให้การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  ตามมาตรา 20(2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกรรมการ
สภาวิชาการ  พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553  อาศัยอ านาจตามมาตรา 31(1) (2) และ (9) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้แทนคณาจารย์ประจ าสภา
วิชาการ ดังต่อไปนี้  

๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์          อธิการบดี              
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาภรณ์      หนูเมือง             ผู้แทนคณะครุศาสตร์  
3.  รองศาสตราจารย์ ดร. อิสระ    อินจันทร์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
4.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ตรงกมล สนามเขต ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสิุทธิ์     สุขบ ารุง ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ ์     คล้ายชม ผู้แทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7.  อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร  สมนิยาม  ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์  
8.  อาจารย์นิลุบล ศรีเทพ              ผู้แทนวิทยาลัยน่าน   
9.  อาจารย์ ดร.ศศิธร ชิดนายี ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ 
10. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี   

 

 จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือทราบ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม  
    (เอกสารแนบอ้างอิง  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 1311/2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567) 
 

ที่ประชุม   รับทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการจากผู้แทนคณาจารย์ประจ า มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
               อุตรดิตถ์  
 
         วาระท่ี ๑.3  เรื่องท่ีคณะกรรมการแจ้งเพื่อทราบ 

- ไม่มี   -  

ระเบียบวาระท่ี  2  การรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2567                          

                        ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุุตรดิตถ์ ได้จัดท า
รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2567  เมื่อวันศุกร์ที่  22 มีนาคม  2567 จ านวน 13  หน้า 
เรียบร้อยแล้ว  สรุปการพิจารณารายงานการประชุม เป็นดังนี้  

 



๕ 

    - คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยส่งแบบตอบรับ        จ านวน   7 ราย  
                        - คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม โดยไม่ได้ส่งแบบตอบรับ  จ านวน 11 ราย  

                        จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม รายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบการประชุม  

มติที่ประชุม   รบัรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2567  เมื่อวันที่  22  มีนาคม 2567   
                  โดยให้ปรับแก้ไขภาษาอังกฤษในข้อเสนอแนะในวาระที่ 4.2  ข้อ 3(2) หน้า 16 จากเดิม  
                  (Inverse Case) แก้ไขเป็น (Uncertainty Case) 
 
  

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2567   
-  ไม่มี     - 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณา  

          วาระท่ี  4.1  การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตร 

                            ด้วย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  มีผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  รวมจ านวน  859  คน   ซ่ึงคณะกรรมการจัดท าผลการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษา
เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2548  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561    

                            จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบ 
การประชุม  

         (เอกสารประกอบอ้างอิง  บันทึกข้อความที่ กบศ. 197/2567  ลงวันที่ 19 เมษายน  2567) 

ข้อสังเกต  

1) หลักสูตรคณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง  
ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาวิชาใดบ้าง  จ านวนผู้ได้รับเกียรตินิยมแต่ละสาขาวิชาที่มีจ านวนมากมีนัยส าคัญที่เหมือนกัน
หรือไม ่ 
 

ข้อคิดเห็น 
1) หลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ ที่มีนักศึกษาได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจ านวนมาก คือ  

สาขาวิชาภาษาไทย 11 คน จากผู้ส าเร็จการศึกษา 77 คน  รองมาคือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
การประถมศึกษา และสาขาวิชาพลศึกษา ส่วนที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองจะมีการกระจายให้สาขาวิชาต่าง ๆ  
ส าหรับสาขาวิชาที่มีผู้ได้รับเกียรตินิยมจ านวนมาก จะเป็นสาขาวิชาที่มีผู้เรียนหลายกลุ่ม และมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาจ านวนมาก 

2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะครุศาสตร์มีจ านวนมาก และนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต ส่วนใหญ่เป็นเด็กค่อนข้างเก่ง  และอาชีพครูยังมีการสอบบรรจุค่อนข้างมาก ท าให้มีผู้สมัคร
เรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มีการเปิดสอบบรรจุหลายอัตรา เช่น  สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นต้น   
 
 



๖ 

3) กรณีหลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ที่มนีักศึกษาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยม 
อันดับสองค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มีอัตราการเปิดสอบบรรจุสูง ท าให้มีผู้สนใจเข้าสมัครเรียนใน
สาขาวิชาดังกล่าวแต่ละปีจ านวนมาก และมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวเกินโควตาที่ก าหนด จึง
คัดเลือกไดน้ักศึกษาที่เรียนเก่งเข้ามาเรียนมาก และมีโอกาสได้เกียรตินิยมสูง  
           

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ผลการศึกษาของผู้ศึกษาครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที ่                  
                  1  ปีการศึกษา 2566  จ านวน 859  คนตามเสนอ จากนั้นน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
                  อนุมัติปริญญาบัตรตามล าดับต่อไป  

            วาระที่ 4.2  การพิจารณาการของดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์  

                             ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  สังกัดคณะครุศาสตร์ 
ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  โดยเป็นหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างคณะครุศาสตร์ กับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  เป็นต้นมานั้น   เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเข้า
เรียนในหลักสูตรดังกล่าวจ านวนน้อยลง  
                             หลักสูตรได้พิจารณาแล้ว เห็นควรของดรับนักศึกษา และขอปิดหลักสูตร เพ่ือไปพัฒนา
หลักสูตรอ่ืนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร  
งานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 แล้ว   

                    ในการนี้  คณะครุศาสตร์จึงของดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566  และน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  

     (เอกสารแนบอ้างอิง  แบบเสนอของดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์)  

ข้อสังเกต  
1) ตามท่ีจะขอปิดหลักสูตร เนื่องจากไม่มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียน หลักสูตรไดมี้การพิจารณาหาข้อมูล 

จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีการเปิดหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันว่า มีแนวโน้มเป็น
อย่างไร  ทั้งนี้ เพ่ือวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยที่ไม่มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียน  ว่าเกิดจากสาขาวิชานี้ไม่เป็นที่นิยม หรือ
เกิดจากปัจจัยภายใน เพ่ือจะได้น าไปใช้พิจารณาประกอบในการพัฒนาหลักสูตรอ่ืนต่อไป   เห็นว่าควรตั้งเป็น
ข้อสังเกต (Remark) ว่าเมื่อจะเปิดหลักสูตรใด ๆ ขึ้นมา เรื่องเกี่ยวกับบริบทในพ้ืนที่ เป็นสิ่งที่ต้องเก็บเป็น
ประเด็นและค านึงถึงด้วยทุกครั้ง   

2) หลักสูตรจะมีการโอนย้าย หรือปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อมกับการของดรับ 
นักศึกษา และขอปิดหลักสูตรพร้อมกันด้วยหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน ๆ จะเสนอพร้อมกัน 
เพ่ือให้หลักสูตรได้รับประโยชน์จากการน าเสนอของดรับนักศึกษาในคราวเดียวกัน  และสามารถน าอาจารย์ไป
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรอื่นได้เร็วขึ้น 

3) ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในแบบของดรับนักศึกษา ข้อ 8 ข้อมูลนักศึกษาในหลักสูตร  
ให้ถูกต้อง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการต่าง ๆ พิจารณา  ดังนี้ 



๗ 

             3.1) นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ทีร่ะบุจ านวนแรกเข้า 8 คน  แต่ช่องจ านวนคงเหลือ  9 คน ไม่แน่ใจว่า
เพ่ิมเข้ามาจากการโอนย้ายจากท่ีอ่ืนหรือไม่ ควรชี้แจงเพ่ิมเติม  และในช่องหมายเหตุระบุว่า “นักศึกษาหยุด
เรียนกลางคัน”  
               3.2) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จ านวนแรกเข้า และจ านวนคงเหลือจ านวน 5 คน เท่ากัน แต่ในช่อง
หมายเหตุระบุว่า  “นักศึกษาหยุดเรียนกลางคัน”  
             4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านล าดับที่ 5   ผศ.สุรพงษ์  หรรษนันท์  ระบุในช่องสถานภาพว่า 
“อาจารย์เกษียณไม่มีสัญญา” อยากทราบข้อมูลว่าเริ่มไม่มีสัญญาจ้างตั้งแต่เมื่อใด  เนื่องจากหลักสูตรยังมี
นักศึกษาเหลืออยู่ จะมผีลต่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร  หรือนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในปีนี้ด้วย
หรือไม่   เพ่ือจะได้เตรียมแก้ไขปัญหา  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
             5) ควรตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรูปแบบการเขียนนอ้างอิงข้อมูลผลงานทางวิชาการใน
แบบฟอร์มทีน่ าเสนอ ในช่องชื่อผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการท าผลงานวิชาการ
ในเรื่องเดียวร่วมกันหลายท่าน แต่เขียนระบุชื่ออาจารย์เพียงท่านเดียว ไม่ไดร้ะบุชื่อให้ครบทุกคนตามหลักการ
เขียนอ้างอิง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

1) จากข้อมูลที่แจ้งว่านักศึกษาที่จบการศึกษาในสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ในปีที่ผ่านมา สอบบรรจุ 
ได้ทั้งหมด  จึงไม่น่าจะเป็นเหตุผลการขอปิดหลักสูตรที่ระบุว่า “ไม่มีผู้สนใจสมัครเรียน”  แต่อาจเกิดจากการไม่
รับรู้ หรือเข้าไม่ถึงข้อมูลการสอบบรรจุครูในสายงานด้านนี้   ดังนั้น เมื่อจะท าหลักสูตรใหม่ควรมีการทบทวน 
วิเคราะห์หลักสูตรเก่า เพ่ือหาเหตุผลประกอบและระบุไว้ด้วยว่า สาเหตุที่แท้จริงที่ต้องงดรับและปิดหลักสูตร
เดิมเกิดจากอะไร  

2) เมื่อหลักสูตรขอปิดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2566  เพ่ือจะเตรียมการพัฒนาหลักสูตรใหม่   
ผ่านมาเกือบ 1 ปีแล้ว อาจารย์ควรเริ่มจัดท ากรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ อย่างน้อยก็น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือให้ทราบว่าในช่วงที่ไม่ได้รับเปิดรับนักศึกษาแล้ว อาจารย์ในหลักสูตร 
ไดมี้แผนเตรียมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ไว้ด้วยแล้ว  

3) หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก็ขอปิดหลักสูตร  
โดยไม่พัฒนาหลักสูตรต่อเช่นกัน   ปัจจุบันผู้ปกครองและนักศึกษาที่เรียนสายครุศาสตร์จะพิจารณาการสมัคร
เรียนโดยดูตามความต้องการของตลาดงาน  ซึ่งการเปิดสอบบรรจุครูในสายอุตสาหกรรมศิลป์จะมีอัตรา
ต าแหน่งน้อยมาก เขตพ้ืนที่การศึกษาหนึ่งหากเปิดรับจะรับไม่เกิน  1  อัตรา เนื่องจากจ านวนหน่วยกิตที่เรียน
ในแต่ละโรงเรียนจะมีน้อย  รวมถึงสายภาษาจีน  สายคอมพิวเตอร์  ก็เริ่มไม่มีการสอบบรรจุ เนื่องจากที่ผ่านมา
ไดบ้รรจุครทูี่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะยังไม่มีการเกษียณ  ซึ่งการสอบบรรจุครูสายคอมพิวเตอร์ก็จะมีนักศึกษาที่ไม่ได้
จบหลักสูตรสายครู แต่ไปเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเพ่ิมเติมไปสอบแข่งขันด้วย  รวมถึงกลุ่มด้าน
วิทยาศาสตร์ เคมี  ชีววิทยา ฟิสิกส์  ซ่ึงอาจจะมีการเรียกบรรจุไม่เกิน 15 คนต่อปี  เนื่องจากหน่วยกิตการเรียน
จะมีแค่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้ ผู้สมัครเรียนที่เก่ง ๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เรียนจบ
แล้วมีการเปิดสอบบรรจุมาก หรือสามารถท างานได้เลย เช่น  ภาษาไทย  การศึกษาปฐมวัย  การประถมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้มีผู้ได้รับเกียรตินิยมในสาขาวิชาดังล่าวจ านวนมากด้วย   
               ทั้งนี้ หลังจากปี 2570  อาจต้องเตรียมตัวเรื่องจ านวนผู้สมัครในหลักสูตรสายครูอาจลดน้อยลง 
เนื่องจากการเปิดสอบบรรจุสายครูจะเริ่มน้อยลง เพราะได้มีการบรรจุครูซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ทดแทนครูผู้เกษียณ 



๘ 

แล้ว และในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ จะมีการเปิดรับสมัครสอบบรรจุครูอีก  เห็นว่าคณะครุศาสตร์และ
หลักสูตรต่าง อาจต้องหาวิธีการกระตุ้นให้นักศึกษาของแต่ละหลักสูตรสอบบรรจุติดให้มากที่สุด เพ่ือบันทึก
ข้อมูลไว้เป็นศักยภาพของหลักสูตรว่ามีนักศึกษาสอบบรรจุติด ขึ้นบัญชีไว้มากน้อยเพียงใด บรรจุที่ใดบ้าง  

4) ควรน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนบท้ายประกอบเป็นเหตุผลการของดรับนักศึกษาด้วยว่า หาก 
อัตราการสอบบรรจุเข้ารับราชการของผู้จบหลักสูตรสาขาวิชามีน้อย ก็จะมีผลท าให้ผู้สนใจมาสมัครเรียนมี
จ านวนน้อยลงด้วย  

5) กรณีท่ีจะเปิดหลักสูตรใหม่ทดแทน เป็นหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า ระดับปริญญา 
ตรี แต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะเน้นไปแนวใด  เห็นว่าหลักสูตรควรมีการน าไปพิจารณาเตรียมวางระบบ
ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจน ครอบคลุมไว้ด้วย  เช่น  จุดแข็ง จุดเน้นของหลักสูตรคืออะไร ด้านใด  
อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ประสบการณ์ด้าน EV (Electric Vehicle) มากน้อย
เพียงใด  มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์  มีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายที่เป็นผู้ผลิต หรือ
บริษัทผลิตชิ้นส่วน เพ่ือเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาแล้วหรือไม่  กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของหลักสูตรคือ
ใคร  จัดการฝึกงานอย่างไร  และชี้ประเด็นว่าหลักสูตรมีเหมาะสมกับจุดแข็งที่มี  เปิดแล้วมีคนมาเรียนแน่นอน
หรือไม ่เพ่ือจัดท ากรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรและน าเสนอที่ประชุมทราบต่อไป  
          6) เรื่องยานยนต์ไฟฟ้ามีจุดที่จะมุ่งเน้นได้หลายเรื่อง เช่น เรื่องแบตเตอรี่  เรื่อง Drive Tracker ฯลฯ  
หรือหากเน้นเรื่องไฟฟ้า ก็อาจเกี่ยวกับการบังคับควบคุม (Control)  ซ่ึงจะเป็นบล๊อคไว้อยู่แล้ว  หากหลักสูตรมี
ความพร้อมในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์  ความรู้ขั้นตอน Know How ด้าน EV มากพอ หรือมกีารท าความร่วมมือ
กับผู้ผลิตแล้วก็จะง่าย  แต่หากเริ่มจากศูนย์ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่มีความรู้ประสบการณ์ หรือ
ยังไม่ได้อยู่ในวงการ EV  โดยไม่มีการเตรียมความพร้อมก็จะล าบาก  ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความ
สนใจหรือความต้องการในตลาดสูง แต่เมื่อเปิดรับสมัครแล้ว ก็ไม่แน่ว่าจะมีผู้มาสมัครเรียนหรือไม่  เพราะมี
หน่วยงานหลายแหล่งเริ่มเปิดสอน  และทราบว่าส านักพัฒนาฝีมือแรงงานก็มีการสอนอบรมให้กับช่างที่อยู่อู่
ซ่อมรถตามท้องถิ่น ให้สามารถปรับแต่งรถยนต์ให้เป็น EV ได้เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้รถที่เป็น Hybrid หรือ 
EV  เริ่มมีการใช้งานกันมากข้ึน   
            6)  มอบคณะครุศาสตร์ประสานกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือตรวจสอบและด าเนินการเรื่อง
การท าสัญญาจ้างอาจารย์ผู้เกษียณท่ีจะให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบเพ่ืออยู่ดูแลนักศึกษาให้ถูกต้อง  
           7)  มอบคณะครุศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา
ประกอบการปรับแก้ไข และจัดท าข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนรายละเอียด พร้อมระบุข้อมูลขอปรับลดอาจารย์และ
แผนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่  และระบุในหลักการและเหตุผลว่าอาจารย์จะไปพัฒนาหลักสูตรอะไร และส่ง
เป็นมติเวียนให้กับคณะกรรมการสภาวิชาการ 

มติที่ประชุม  1.  เห็นชอบในหลักการของดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
                 2.  มอบคณะครุศาสตร์ประสานกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดท าข้อมูลรายละเอียดร่วมกัน 
                     ในเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะอยู่ดูแลนักศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
                     พร้อมแผนการน าอาจารย์อีก 3 ท่านไปพัฒนาหลักสูตรใหม่ โดยให้ปรับข้อมูลหลักการเหตุผล  
                     ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ เพื่อเสนอเป็นมติเวียนต่อไป  
 
 
 



๙ 

           วาระท่ี 4.3   การพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2567       

                             ด้วย หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2567  ให้ปรับปรุงตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2565 หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และให้ใช้ส าหรับทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2567    

                              ทั้งนี้ เพ่ือให้หลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุง ก่อนปี พ.ศ.2567  ได้ศึกษาในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558  จึงให้เลือกเรียนเพิ่มอีก จ านวน 6 หน่วยกิต  เพื่อให้จ านวนหน่วยกิตโดยรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
โดยให้เลือกเรียนในกลุ่มรายวิชาเลือกเรียน ในกลุ่มใดก็ได้  โดยมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อความในหมวดที่ 3 
โครงสร้างหลักสูตร ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้างของหลักสูตร น าเสนอสิ้นสุดที่สภา
มหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องส่งเรื่องแจ้งไปยัง สป.อว. และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567  เรียบร้อยแล้ว  
                            จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
           (เอกสารแนบอ้างอิง   แบบเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปฯ)  
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
           -ควรมีการปรับแก้ไขข้อความหมายเหตุที่ระบุเพ่ิมเติม กรณีไม่ให้มีผลบังคับใช้กับคณะพยาบาลศาสตร์ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2567  จากนั้น 
                  น าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ  

           วาระท่ี 4.4  การพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตร
ฉบับก่อนปี พ.ศ. 2567 ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2567 จ านวน 42 
หลักสูตร 

                        ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2567  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566  โดยให้
เริ่มใช้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป  
                        ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และด าเนินการตามแนวทางการบริหารคุณภาพการศึกษาได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงขอ
ปรับปรุงโครงสร้างรายวิชาและรายวิชาที่ระบุไว้ในเอกสารรายละเอียดหลักสูตร  จาก โครงสร้างและรายวิชา
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  เป็น  โครงสร้างและรายวิชาหลักสูตรหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567  โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567  เรียบร้อยแล้ว   
                        จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม  
             (เอกสารแนบบอ้างอิง   แบบเสนอขอปรับปรุงโครงสร้างรายวิชา)  
 



๑๐ 

ข้อสังเกตและข้อคิดเห็น    
1)  ชื่อหัวข้อวาระการประชุมในระบบ E-meeting ระบุเป็น 43 หลักสูตร ไม่ตรงกับรายละเอียดใน 

เอกสารประกอบการประชุมที่ระบุเป็น 42 หลักสูตร 
2) วาระท่ี 4.3 และวาระท่ี 4.4  สามารถรวมเป็นวาระเดียวกันได้หรือไม่  
3) ในวาระท่ี 4.4  แจ้งว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป โดยไม่รวมคณะพยาบาล 

ศาสตร์  แต่ในวาระท่ี 4.3  มีการระบุข้อความไว้ว่า “ทุกหลักสูตรที่ใช้ก่อนหลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2567...”   
จะท าให้มีผลต้องใช้กับคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยหรือไม ่อาจต้องปรับเพิ่มข้อความในข้อ 4.3  

4) คณะวิทยาการจัดการ จะมีการเทียบโอนให้กับนักศึกษา 2 ปีหลัง  โดยอิงตามประกาศเทียบโอน 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ซ่ึงเดิม  30 หน่วยกิต เทียบโอนได้ 18 หน่วยกิต  แต่เมื่อมีประกาศว่าต้องเรียนรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 24 หน่วยกิต โดยเทียบโอนได้ 15 หน่วยกิต  คณะควรจะต้องอิงกับประกาศฉบับใด  
ในการเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนการ
เรียนของหลักสูตรและนักศึกษาเทียบโอน 2 ปีหลัง 

5) การพิจารณาใช้ประกาศส าหรับเทียบโอน ให้พิจารณาว่าหลักสูตรใดเกิดเมื่อใด ก็ให้ใช้กฎหมาย 
ของการเกิดหลักสูตร  หากเป็นหลักสูตรเก่าก็ให้อิงตามประกาศเทียบโอนแบบเดิม  

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับหลักสูตร 
                  ฉบับก่อนปี พ.ศ. 2567 ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2567  
                  จ านวน  42  หลักสูตร 

       วาระที่ 4.5  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) ฉบับปี พ.ศ. 2562  

                         ด้วยคณะครุศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) ฉบับปี พ.ศ.2562 จ านวน 1 ราย 
เนื่องจากย้ายไปเป็นศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูครครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากมติเวียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ตามบันทึกข้อความที่ 
คศ. ว 0592/2567 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567  เรียบร้อยแล้ว  
                         ในการนี้ คณะครุศาสตร์ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) ฉบับปี พ.ศ.2562 จ านวน 
1 ราย ดังนี้   
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม   
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
สาเหตุที่เปลี่ยน 

1 อาจารย ์ น.ส. วลิดา 
     อุ่นเรือน  

กศ.ด. หลักสตูรและ
การสอน 

มหาวิทยาลยันเรศวร 2563 ย้ายไปเป็น
ศักยภาพ
อาจารย์

หลักสตูร ค.ม.
(หลักสูตรและ

การสอน) 

  วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 

   ค.บ. ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

2546 



๑๑ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 

ศึกษา 
สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 

ที่จบ 
คุณสมบตั ิ

1 อาจารย ์ นายวิศิษฐ์ 
      มหานิล 

วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2550 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญา
ตรี ที่ก าหนด 

  ค.บ. ฟิสิกส ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์
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                               จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ    รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม  
          (เอกสารประกอบอ้างอิง   แบบเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สมอ.08) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                  วิทยาศาสตร์ (วิชาเอกฟิสิกส์) ฉบับปี พ.ศ. 2562  จากนั้นน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
                  ตามล าดับต่อไป  

       วาระที่ 4.6  การพิจารณาการปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  

                        ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล จากเดิม จ านวน 5 ราย คงเหลือจ านวน 3 ราย เนื่องจากน าศักยภาพ
ไปเตรียมความพร้อมในการจัดท าหลักสูตรระดับปริญญาโท  โดยผ่านความเห็ นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 และ
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 
2567  เรียบร้อยแล้ว   
                        ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ฉบับปี พ.ศ. 2565 ให้
เหลือ จ านวน 3 ราย ดังนี้   
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม 
   

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

สาเหตุที่
เปลี่ยน 

1 ผศ. นายพีระพล 
     ขุนอาสา 

วท.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 คงเดิม  

  วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
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   วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ 2542 

 
 
 
 
 



๑๒ 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

สาเหตุที่เปลี่ยน 

2 อาจารย์  นายคเชนทร ์
    ซ่อนกลิ่น 

Ph.D. Computer 
Science 

Queensland University 
Of Technology, Australia 

2564 คงเดิม  

  วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

   วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

3 อาจารย ์ นางชาณิภา 
    ซ่อนกลิ่น  

Ph.D. Computer 
Science 

Queensland University 
Of Technology, Australia 

2564 คงเดิม  

  วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

   วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

4 ผศ. นายพิศิษฐ์ 
     นาคใจ 

ปร.ด. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  2561 เตรียมความ
พร้อมในการ

พัฒนาหลักสตูร
ระดับปริญญาโท  

  วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยันเรศวร  2552 

   วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยันเรศวร  2540 

5 ผศ. น.ส.พัชรี  
    มณีรัตน์  

ปร.ด. สถิติประยุกต์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2561 เตรียมความ
พร้อมในการ

พัฒนาหลักสตูร
ระดับปริญญาโท  

  วท.ม. สถิติประยุกต ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2557 

   วท.บ. สถิติ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  2552 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่แก้ไข 
                              

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

คุณสมบตั ิ

1 ผศ. นายพีระพล 
     ขุนอาสา 

วท.ด. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญตรี

ที่ก าหนด  

  วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

2545 

   วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์ 2542 

2 อาจารย์  นายคเชนทร ์
    ซ่อนกลิ่น 

Ph.D. Computer 
Science 

Queensland University 
Of Technology, Australia 

2564 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญตรี

ที่ก าหนด  

  วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

   วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 



๑๓ 

                             

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – สกุล วุฒิการ 
ศึกษา 

สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

คุณสมบตั ิ

3 อาจารย ์ นางชาณิภา 
    ซ่อนกลิ่น  

Ph.D. Computer 
Science 

Queensland University 
Of Technology, Australia 

2564 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญตรี

ที่ก าหนด  

  วท.ม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2549 

   วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

 

                       จึงน าเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม  

          (เอกสารประกอบอ้างอิง   แบบเสนอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
 
ข้อสังเกต 

1) หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลเป็นการผสมผสานกันของศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์  
และสถิติ แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ยังเหลือดูแลนักศึกษา จ านวน 3 ราย ส่วนใหญ่จะมีคุณวุฒิทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เห็นว่าอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสายด้านคณิตศาสตร์ 
หรือสถิติรวมอยู่ด้วย เพื่อจะได้เป็นข้อมูลเชิงหลักฐานว่าโครงสร้างมีการคงไว้ครบตามศาสตร์ของสาขาวิชา  
และนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่จะยังได้รับความรู้ที่มีความเป็นวิทยาการข้อมูลอยู่ครบถว้น 

2) กรณีอาจารย์ที่ปรับลดเพ่ือไปพัฒนาหลักสูตรอื่น แต่ยังมีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะ 
เป็นหลักฐานให้เห็นว่า อาจารย์ยังอยู่ดูแลนักศึกษาได้หรือไม่  

3) อธิการบดีแจ้งว่าส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความต้องการที่จะรับนักศึกษาจากสาขาวิชา 
ด้าน Data Science เข้าฝึกงาน และมีโอกาสที่จะรับเข้าท างาน ซึ่งเห็นว่าจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นส าหรับผู้ 
ที่สนใจเรียนสาขาวิชานี้ 

4) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565  ได้นิยามความหมายของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ว่า  “..โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้  ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการ หรือหลักสูตรสหวิทยการ...”  จะสามารถท าได้ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) แต่หลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท  จะไม่สามารถด าเนินการได้ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1) ทุกหลักสูตรที่มีนักศึกษาคงค้าง ควรจะต้องพิจารณาว่านักศึกษาที่ยังเรียนอยู่จะต้องได้รับศาสตร์ 

ที่เพียงพอที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีประสิทธิภาพ  มีความรู้ ทักษะ ครบถ้วน  กรณีที่จ าเป็นจะต้องน าอาจารย์
อีก 2 ท่านไปช่วยพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทแล้ว อาจต้องจัดท าข้อมูลแจ้งรายวิชาเฉพาะที่นักศึกษายัง
ต้องเรียนไปจนจบหลักสูตร เพ่ือแสดงให้เห็นว่าศาสตร์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงประกอบเพ่ิมเติม โดยให้ฝ่าย
เลขานุการตรวจสอบข้อมูลแนบประกอบให้เรียบร้อย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
          2)  การของดรับและขอปิดหลักสูตร ควรท าเรื่องเสนอขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มาพร้อมกัน  เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินการได้ทันตามเป้าหมาย  และในการจัดท าข้อมูลควรระบุการอิง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรประกอบไว้ด้วย  กรณีของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล พัฒนาหลักสูตร
โดยใช้เกณฑ์หลักสูตรฯ ฉบับปี พ.ศ. 2558  และเหลือนักศึกษาอีก 2 คน  ปกติเมื่อของดรับนักศึกษาอ านาจ



๑๔ 

ในการพิจารณาของดรับนักศึกษาจะเป็นของสภามหาวิทยาลัย   เมื่อจะขอปรับลดจ านวนอาจารย์ฯ อาจจะระบุ
อ้างอิงว่า “ตามมติสภามหาวิทยาลัย.......ได้อนุมัติให้งดรับนักศึกษาไปแล้ว แต่ยังมีนักศึกษาคงค้างอีก 2 คน  
จึงขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เหลือ....คน”  ทั้งนี้ เกณฑ์ในการพิจารณาจ านวนอาจารย์
ที่จะอยู่ดูแลนักศึกษา ไม่มีหลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนที่ชัดเจนไว้อาจจะเหลือเพียงคนเดียวก็ได้  ส่วนการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ เป็นเรื่องการบริหารจัดการของหลักสูตรหรือคณะอยู่แล้ว  และแบบฟอร์มการขอปรับลด
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจไม่จ าเป็นต้องจัดท าแบบฟอร์มขึ้นใหม่ สามารถใช้แบบ สมอ.08 โดย
แนบข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบเดิม 5 คนมาด้วย  
          3)  ในแบบขอปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในช่องเหตุผลระบุว่า “...มีความจ าเป็นต้องไป 
จัดท าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาโท ...และจะท าการเปิดรับนักศึกษาในปีถัดไปเมื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวนครบ 5 ท่าน”   ควรมีพิจารณาก าหนดทิศทางที่จะด าเนินการ และระบุ
เหตุผลการของดรับให้ชัดเจนว่า เพราะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่พอ หรือจ านวนนักศึกษาไม่พอ  
เนื่องจากเหตุผลที่ระบุไว้ เหมือนจะกลับมาเปิดหลักสูตรใหม่เมื่อมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 ท่าน ซ่ึง
เห็นว่าจะมีการด าเนินการทีว่นกลับไปกลับมา 

4) หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล เมื่องดรับนักศึกษา และมีแผนที่จะน าอาจารย์ 2 ท่านไปพัฒนา 
หลักสูตรระดับปริญญาโทร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแล้ว  เห็นว่าไม่ควรที่จะย้อนกลับไปพัฒนา
หลักสูตรเดิม เพราะจะต้องจัดหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมให้ครบ 5 ท่านอีก  เมื่อนักศึกษาจบ
หลักสูตรทั้งหมดแล้ว  ควรจะปิดหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือหลักสูตรอ่ืนแทน   

5) ในการจัดท าหลักสูตรใหมค่วรจะต้องวิเคราะห์ Segment ของกลุ่มผู้มาเรียน  และต้องมีการ 
วิเคราะห์ Stakeholders Needs อยู่แล้ว  หลักสูตรจึงจะต้องมีความชัดเจนในกลุ่มเป้าหมาย  กรณีระบุว่า 
“หากมีนักศึกษา อาจจะกลับมาเปิดหลักสูตรอีก..”  หลักสูตรจะต้องกลับมาเริ่มต้นด าเนินการตามขั้นตอน
กระบวนการของหลักสูตรใหม่ทั้งหมดอีก  ซึ่งเห็นว่าจะเป็นการสูญเสียเวลา  ทั้งนี้ หลักสูตรควรจะต้องมี
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ว่ากลุ่มลูกค้าหลักคือกลุ่มไหน  โดยหลักสูตรควรต้องวาง STP  ให้ชัดเจนในแง่ทาง
การตลาดโดยมีหลักสูตรเป็นตัวผลิตภัณฑ์ เห็นด้วยที่จะท าเป็นหลักสูตรแบบบูรณาการ  และอาจท าเป็นโมดูล 
โดยการวิเคราะห์ Needs หลักและ Needs รองว่าคือกลุ่มใดบ้าง   

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การขอปรับลดจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                  วิทยาการข้อมูลจากเดิม 5 ราย เหลือ 3 ราย โดยให้หลักสูตรจัดท าเอกสารข้อมูลแนบประกอบ 
                  เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ เพ่ือประกอบการน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
       วาระท่ี 4.7  การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  
                        ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567  เรียบร้อยแล้ว โดยมี
ประเด็นผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ล าดับที่ 3 อาจารย์ ดร.วลิดา  อุ่นเรือน  ผลงาน
ทางวิชาการอยู่ระหว่างรอการเผยแพร่ 1 ผลงาน   
     จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแยกเล่ม  
 



๑๕ 

   (เอกสารแนบอ้างอิง  1. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบปรับแก้ (Check list) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
                                 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
                            2. รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   
                                 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) ) 
ข้อสังเกต  

1) ควรมีการก าหนดเป็นบรรทัดฐานให้ชัดเจนในการน าเสนอรายละเอียดหลักสูตรที่จะน าเสนอสภา 
วิชาการ ว่าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรจะเรียบร้อยก่อนน าเสนอหรือไม่  
       2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้น าหลักฐานข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดร.  
วลิดา  อุ่นเรือน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายที่ 3  เพ่ือเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพ่ิมเติมภายหลังว่า ไดมี้
การเผยแพร่ในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว  จึงถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
1) หลักสูตรแยกออกเป็น 2 แผน คือ แผนส าหรับผู้ที่มีวุฒิสายครู  กับแผนการเรียนส าหรับผู้ไม่มีวุฒิ 

สายครู  ซึ่งจะต้องเรียนวิชาลูกเสือและมีกิจกรรมเสริมเพ่ิมอีก เพ่ือให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู  ทั้งนีห้ากจะ
เปิดสอนในปีการศึกษา 2567  ควรจะตรวจสอบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานในเรื่องการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และตรงตามสาขาวิชาหรือไม่   

2) หลักสูตรควรเพ่ิมอาชีพ “ศึกษานิเทศก”์ เนื่องจากผู้ที่เรียนหลักสูตรสาขาวิชาหลักสูตรและการ 
สอน ส่วนใหญ่คือคนที่สอนเก่ง ซึ่งต่อไปควรจะต้องไปเป็นศึกษานิเทศก์  แต่ปัจจุบันศึกษานิเทศก์มีไม่เพียงพอ  
และครูส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องการไปเป็นศึกษานิเทศก์ เพราะเหตุใด  ในฐานะมหาวิทยาลัยท้องถิ่น เห็นว่าควรท า
การวิเคราะห์หาสาเหตุ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับสถานศึกษา หรือมีผู้น าไปเสนอแนะในวงการศึกษา ในมุมเรื่องของ
ศึกษานิเทศก์  และที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะไปเน้นในเรื่องการบริหารการศึกษา ท าให้เกิดความไม่สมดุลของ
นวัตกรรมการคิดของมหาวิทยาลัยที่และส่งผลต่อแนวคิดในด้านนี้   ทั้งนี้ อาจจะต้องปรับเปลี่ยน Mindset 
นักศึกษาครูที่จะไปสอบบรรจุเป็นครู แล้วมุ่งจะไปเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยจะเรียนสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาเพียงอย่างเดียว  แต่ยังไม่เคยพัฒนาในเรื่องการสอนในสาขาวิชาเอกอ่ืน ๆ เช่น การสอนเคมี  การ
ชีววิทยา ให้เกิดความส าเร็จ ซ่ึงก็จะสามารถสอนง่าย ๆ แค่ในระดับปริญญาตรี   และจะเชื่อมโยงไปถึงโครงการ
พัฒนาครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยจะรับทุนจาก สป.อว. ได้ (ครูคืนถิ่น) ซึ่งเห็นว่ามหาวิทยาลัยควร
มีการรับนักศึกษากลุ่มนี้ เพ่ือจะเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาต่อไป 
          3) ชื่อหลักสูตรสาขาหลักสูตรและการสอน  มีการตั้งชื่อรายวิชาแตกต่างกัน มีทั้ง “การจัดการเรียน 
การสอน..”  และ “การจัดการเรียนรู้...”  ควรจะพิจารณาจัดกลุ่มรายวิชาให้ชัด และเลือกใช้ชื่อรายวิชาให้
เหมาะสมว่าควรจะใช้ชื่อ “การจัดการเรียนรู้...”  หรือ “การจัดการเรียนการสอน...”   หรือ “การเรียนรู้....” 

6) หน้า 78  ชื่อรายวิชา “การวัดประเมินผลการเรียนรู้และประกันคุณภาพ” มีการน ารายวิชาไป 
บูรณาการรวมกัน คือ รายวิชาวัดประเมินผลการเรียนรู้ กับการประกันคุณภาพ เห็นว่าเป็นคนละทางกัน   
เรื่องการประกันคุณภาพ ควรจะอยู่กับรายวิชา “ปฏิบัติการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน” หรืออาจ
รวมอยู่กับ “รายวิชาการวิจัยหรือการวัดผลฯ”  เห็นว่าจะเกี่ยวข้องกันมากกว่า  ควรจัดกลุ่มให้ชัดเจน และ
เหมาะสม  

7) หน้า 65  ข้อ 6.2 ช่วงเวลาการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ควรตรวจสอบการระบุปีการศึกษา 
และภาคเรียนให้ถูกต้องอีกครั้ง   เนื่องจากก าหนดช่วงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในข้อ 6.2.1  ซ้ ากับ
ข้อ 6.2.2 คือ ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเห็นว่าการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาควรจะด าเนินการ
หลังจากปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนให้เรียบร้อยก่อน  



๑๖ 

8) หน้า 104  ข้อ (2) ทรัพยากรการเรียนการสอนเดิมท่ีมีอยู่ ระบุจ านวนห้องสมุด 1 ห้อง และ 
จ านวนคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง ซึ่งเห็นว่ามีมากกว่านั้น  ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดข้อมูลให้เหมาะสม  และควร
ตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เรียบร้อย เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์ 
และจ านวนที่จะการเปิดรับสมัครนักศึกษาด้วย 

9) กรณีท่ีจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567  คุรุสภาจะมีการก าหนดเกณฑ์ใหมเ่กี่ยวกับการ 
น าเสนอผ่านสภามหาวิทยาลัย 180 วัน ซ่ึงขอให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมด้วย   

10) รายวิชาบังคับควรจะต้องตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ (LO) ว่ามากน้อยเพียงใด  ส่วนวิชาเลือกจะวัด 
คุณลักษณะที่โดดเด่นของหลักสูตร  ซึ่งแผน 1 (ผู้มีวุฒิทางการศึกษา) จ านวน  36 หน่วยกิต และแผน 2 
 (ผู้รายเรียนวิชาชีพครู) จ านวน  51 หน่วยกิต   ผลลัพธ์การเรียนรู้ก็ต้องแตกต่างกันไป เพราะแผน 2 จะเพ่ิม
เรื่องวิชาชีพครู ซึ่งมีรายวิชาปฏิบัติ  จึงอยากให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรพิจารณาว่า เมื่อน า รายวิชาไป 
Mapping แล้ว แล้วเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือ PLO ที่ก าหนดหรือไม่  

11)  เกณฑ์ในการคัดเลือก Stakeholder Needs ซ่ึงมีการแบ่งเป็นหลายกลุ่ม แต่เหตุผลที่จะเลือก 
ข้อมูลจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ควรมีความชัดเจน เนื่องจากมีทั้งมาจากการเสวนา  และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) 

12)  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่ 3 ระบุว่ายังไม่ได้เผยแพร่ ยังไม ่
เข้าหลักเกณฑ์ที่จะน าเสนอรายละเอียดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  หลักสูตรควรต้องติดตามหลักฐานตอบ
รับการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ และน าข้อมูลแนบประเมินเพ่ือขอมติเวียนจากสภาวิชาการให้เรียบร้อยก่อน 
น าเสนอรายละเอียดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  

13)  หลักสูตรก าหนด PLO1 และ PLO3  ของทั้ง 2 แผน ไม่เหมือนกัน  เห็นว่าหากเป็นอาจารย์ระดับ 
บัณฑิตศึกษาขึ้นไป เรื่องการบูรณาการศาสตร์ที่เชื่อมโยง หรือด้านแนวคิด ทฤษฎี  ซ่ึงเป็นเรื่องพ้ืนฐานที่ผู้เรียน
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนควรต้องได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) เหมือนกันทุกแผน  โดยอาจพิจารณาจากการ 
Mark จุดเชื่อมโยง    

14)  การก าหนดรหัส YLO เข้าใจยาก เช่น  YLO1 ของแผน 1 และ YLO1 ของแผน 2 ไม่เหมือนกัน   
แต่ใช้เลขรหัส YLO เดียวกัน หากจะให้พิจารณาได้ง่าย อาจก าหนด YLO ไว้ในแต่ละชั้นปี เช่น แผน 1 ปี 1 
YLO คืออะไร  ปี 2 YLO คืออะไร  และแผน 2  ปี 1 YLO คืออะไร และ ปี 2 YLO คืออะไร  เพราะเมื่อต้อง
ท า Matrix แสดงความเชื่อมโยง หรือเมื่อต้องท าประกันคุณภาพแบบ AUN QA จะสามารถเข้าใจได้ง่าย  

15)  หน้า 37  ข้อ 2.5  หลักสูตรไม่ได้แสดงจ านวนของนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือน าไป 
สรุปรวมกับแผนรบันักศึกษาใหม่ ท าให้การแสดงข้อมูลจ านวนนักศึกษา ณ ปัจจุบันไม่ถูกต้อง   

16)  หลักสูตรควรปรับรูปแบบการจัดท าสไลด์น าเสนอสรุปรายละเอียดหลักสูตร โดยใช้รูปแบบการ 
น าเสนอที่ใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
              -เพ่ิมสไลด์แสดงความเชื่อมโยงตั้งแต่ Needs  PEO   PLO จนถึง YLO เพ่ือให้มองภาพความสัมพันธ์
เชื่อมโยงง่ายขึ้น  
              -เพ่ิมสไลด์แสดงข้อมูลสถานะของนักศึกษาที่ยังเรียนอยู่ในหลักสูตร อีก 7 คน เพ่ือให้ทราบว่าอยู่
ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการใดบ้าง   
           17) หน้า 69  ข้อ 3.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ PLOs กับเกณฑ์มาตรฐาน
การเรียนรู้ 4 ด้าน  การเขียน PLO ของทั้ง 2 แผน  ในช่อง Domain ด้านความรู้  ในช่องที่ 1  ไม่มีการแสดง
เครื่องหมาย  ไว้  ซ่ึงหากหลักสูตรเห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์ในช่องที่ 1  ก็อาจไม่ต้องน ามาแสดง  แต่เห็นว่ามี  
 



๑๗ 

PLO ที่สัมพันธ์กับ Domain ด้านความรู้ ช่องที่ 1  เช่น PLO9  จึงขอให้หลักสูตรน าไปพิจารณาทบทวนการท า
เครื่องหมายให้เหมาะสมอีกครั้ง   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ การเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตร 
                 ปรับปรุง พ.ศ. 2567) โดยให้มีการพิจารณาปรับแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ 
                 ของคณะกรรมการสภาวิชาการ และให้น าเอกสารแสดงการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์วลิดา   
                 อุ่นเรือน เสนอคณะกรรมการสภาวิชาการโดยจัดท าเป็นมติเวียน ทั้งนีใ้ห้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใช้ 
                 รปูแบบการจัดท าสไลด์น าเสนอรายละเอียดหลักสูตร ตามแบบของหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
                 รวมทั้งจัดท าสไลด์เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ  จากนั้นน าเสนอสภามหาวิทยาลัยตามล าดับต่อไป 
 

       วาระท่ี 4.8  การพิจารณาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)  
                        ด้วยคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ประจ ามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567  เรียบร้อยแล้ว  
     จึงน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม  
   (เอกสารแนบอ้างอิง  1.  แบบฟอร์มรายการตรวจสอบปรับแก้ (Checklist) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต            
                                 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
                             2. รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
                                 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) ) 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

1) ควรท าสไลด์เพ่ิมเพ่ือแสดงข้อมูลนักศึกษาท่ีมีอยู่เดิม 1-3 ปี  และแผนการรับนักศึกษาในปีการ 
ศึกษา 2567 เพื่อแสดงแนวโน้มให้เห็นว่าหลักสูตรมีนักศึกษาที่จะต้องดูแลจ านวนเท่าใด 

2) ปรัชญาหลักสูตร ส่วนท้ายระบุว่า  “...และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” ควร 
ปรับแก้เป็น  “...และมีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา” จะเหมาะสม และตรง
มากกว่า เนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

3) ชื่อรายวิชาในหลักสูตร มีค าว่า “...ยุคดิจิทัล” และ “...ยุควิถีปกติใหม”่ จะท าให้สับสนว่า ใน 
หลักสูตรเดียวกัน อยู่ในยุคเดียวกันหรือไม่  ควรพิจาณาเลือกใช้ค าใดค าหนึ่งให้เป็นแนวทางเดียวกัน  เนื่องจาก
อยู่ในหลักสูตรเดียวกัน 

4) ควรทบทวน YLO ที่ก าหนดว่าจะพัฒนาผูบริหารให้เป็นนวัตกรหรือสร้างวัตกรรมได้จริงหรือไม่  
5) ชื่อรายวิชา “การบริหารการศึกษาเพ่ือสร้างนวัตกร” ควรแก้ไขเป็น “การบริหารการศึกษาเพ่ือ 

สร้างนวัตกรรม” จะสอดคล้องกับกระบวนการที่เขียนมา และค าอธิบายรายวิชา   
6) กรณีท่ีหลักสูตรต้องการเปิดสอนที่วิทยาลัยน่านแบบ Hybrid  ทั้งสอนในชั้นเรียนและสอนแบบ 

ออนไลน์ ให้จัดท าโครงการเสนอขอจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid เสนอมหาวิทยาลัย 
7) กรณีท่ีจะเพ่ิมจ านวนรับสมัครนักศึกษาใหม่  หลักสูตรอาจพิจารณาอาจารย์ที่เป็นศักยภาพของ 

หลักสูตรอื่นที่ของดรับนักศึกษาหรือก าลังขอปิดหลักสูตร ที่มีคุณสมบัติด้านการบริหารการศึกษา เพ่ือเสนอเป็น 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเติม เพ่ือให้สามารถเปิดรับนักศึกษาได้เพ่ิมมากข้ึน เช่น ปรับแผนรับ 50 คน  
เป็น 60 คน  โดยอาจพิจารณาแนวโน้มจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบ  
 



๑๘ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การเสนอหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตร 
                  ปรับปรุง พ.ศ. 2567) โดยให้มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ  
                  จากนั้นน าเสนอสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ  

วาระท่ี  4.9  การพิจารณาผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (วาระลับ) 

- (รายละเอียดอยู่ในรายงานการประชุมวาระลับ)  - 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
          -  การน าเสนอผลการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการตอ่คณะกรรมการสภาวชิาการครัง้ต่อไป ในสว่นของ
ข้อมูลงานวิจัย ให้เพ่ิมการระบชุื่อวารสาร และเลขหนา้เอกสารที่ตีพิมพ์ ตามรูปแบบบรรณานกุรม  

มติที่ประชุม   คณะกรรมการสภาวิชาการได้พิจารณาผลการประเมินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตาม 
                  ผลที่ ก.พ.ว. น าเสนอแล้ว จากนั้นให้น าเสนอเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามล าดับ 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการเพื่อระดมความคิด  

- ไม่มี   -   
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
- ไม่มี   - 

 

ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่องอ่ืน ๆ  

          วาระท่ี  7.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2567  

                            นางสาวสินี  กะวิ   ผู้ชว่ยเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขานุการสภาวิชาการ   
ขอแจ้งนัดหมายการจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 5/2567  ในวันศุกร์ที่  24 พฤษภาคม  
2567   เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
เลิกประชุม  เวลา  12.15  น.  

 

          
         (นางสาวพิณภัคธิมา  ใจเงิน)  
    ผู้จดบันทึกการประชุม/พิมพ์รายงาน 

                         

 
                 (นางสาวสินี  กะวิ) 
            ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
          
                           

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า) 
              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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